



ประกาศทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่กรมทำอากาศยานได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน และประกาศกรมทำอากาศยาน ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ดังนี้

ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑๐๕๐๐๒	นาย สว่าง ศิริพลาเดช
๑๐๕๐๐๔	นาย อภิชัย ดุจดา
๑๐๕๐๐๘	นาย เอ็ม พักเขียว
๑๐๕๐๑๑	นาย วสันต์ วันตะ
๑๐๕๐๑๔	สิบเอก ณัฐกร กฤษกร
๑๐๕๐๓๔	นาย ศิริ วุฒิกุลขจรเดช

ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นซึ่งผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ชั้น ๒

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

เลขประจำตัวสอบ ๑๐๕๐๐๒ - ๑๐๕๐๓๔

ผู้ใดไม่มาเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ

ข) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๑) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามประกาศรับสมัคร

๒) ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะพองน้ำ

๒.๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

๒.๓) ควรไปถึงสถานที่เข้ารับการประเมินฯ ก่อนเวลาเริ่ม และจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

๒.๔) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้นไปในวันสอบ (ต้องไม่ใช่บัตรที่มาจากภาพถ่ายสำเนา และไม่อนุญาตให้ใช้ใบแจ้งความ และบัตรนักเรียน) หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัคร หากทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน กรมทำอากาศยาน ตรวจพบว่าผู้เข้ารับการประเมินรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวีระวัฒน์ ทะคง)

ผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานในฐานะ  
ผู้อำนวยการทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน